

V/v: giải trình Quyết định số 1157/QĐ-SGDHN và Quyết định số 1158/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

### Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Vinam (gọi tắt là “Công ty”) trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Cơ quan trong thời gian qua.

Ngày 30/10/2024, Công ty nhận được Quyết định số 1157/QĐ-SGDHN của Quý Cơ quan về việc duy trì diện bị kiểm soát và Quyết định số 1158/QĐ-SGDHN của Quý Cơ quan về việc chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CVN của Công ty Cổ phần Vinam. Công ty xin được giải trình về nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán như sau:

#### I. Chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 đã được soát xét

##### 1. Nguyên nhân

Ngày 30/10/2024, Công ty vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

##### 2. Công ty đưa ra biện pháp khắc phục

Hiện nay Hội đồng quản trị đã nhanh chóng triển khai việc ký hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán để kịp thời ra báo cáo. Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và đơn vị kiểm toán để nhanh chóng hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính soát xét riêng lẻ và Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên năm 2024 đúng thời hạn quy định.

#### II. Chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 có kiểm toán

##### 1. Nguyên nhân

Đặc thù Công ty Cổ phần Vinam hiện gồm nhiều công ty con và hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực như: thiết bị y tế, máy móc nông nghiệp, sản xuất chế biến nông sản, cà phê...

Thời gian vừa qua, Công ty đang tập trung nguồn lực nhân sự, tài chính để thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước như Hậu Giang, Cần Thơ, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh... dẫn đến việc chậm trễ cung cấp số liệu cho đơn vị kiểm toán. Mặc dù đơn vị kiểm toán và các kế toán công ty đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, nhưng do tính chất phức tạp và cần sự cẩn trọng, đảm bảo các nguyên tắc tài chính nên đơn vị kiểm toán chưa thể kết luận và chưa ra bản cáo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.



## 2. Công ty đưa ra biện pháp khắc phục

Hiện tại Công ty đã bổ sung thêm nhân lực kế toán, tích cực thực hiện các công tác nghiệp vụ chuyên môn để sớm hoàn thành báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Ngay sau khi hoàn thành xong việc kiểm toán, Công ty sẽ gửi và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Công ty và người đại diện theo pháp luật cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về công bố thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin, nội dung giải trình tại văn bản này.

**Mọi thông tin liên hệ, Quý Cơ quan vui lòng gửi đến địa chỉ dưới đây:**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Địa chỉ: Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 0243.6343085

Email: congtycophanvinam@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VP./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

  
**LÊ VĂN MẠNH**

